



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๕๗๕

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๘๙๘

(นางสิริกาญจน์ สุธาณีย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผ.กทม. เยี่ยมวอร์รูม รับมือไต้ฝุ่น 'โนรู' เนะคนริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อม	dailynews topnews matichon thestandard innnews mcot	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวระหว่างการลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำงานของศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์พายไต้ฝุ่นโนรู กรุงเทพมหานครว่า ศูนย์ฯ ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือพายไต้ฝุ่น ซึ่งกำลังจะขึ้นฝั่งที่เวียดนาม โดยใช้พื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ (สนน.) เป็นพื้นที่บัญชาการ อย่างไรก็ตาม แม้พายจะผ่านไปแล้ว หลังวันที่ ๑ ต.ค.๖๕ อาจมีฝนต่อเนื่องอีก ซึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อาจมีการระบายน้ำและกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกก่อน ตั้งแต่ เขตมีนบุรี เขตหนองจอกและเขตลาดกระบัง ซึ่ง กทม.จะประชุมติดตามสถานการณ์ในเวลา ๐๘.๐๐ น. ของทุกวัน และเตรียมพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการ เพื่อรวบรวมความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงาน สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วม รวมถึงพื้นที่ริมคลองต้องเตรียมความพร้อม โดย กทม.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนให้ความช่วยเหลือและจะติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง	<u>ด้านบวก</u> - จัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์พายไต้ฝุ่น "โนรู" กรุงเทพฯ เพื่อติดตามแก้ไขสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ - ฝัาระวังสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง พร้อมกำหนดแนวทางช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าสถานการณ์พายไต้ฝุ่น โนรูที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ และการเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
๒	ผ.กทม. ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูต เครือรัฐออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม	matichon prachachat innews facebook.com/ innews facebook.com/ Matichon online facebook.com/ prachachat facebook.com/ prbangkok twitter.com/prachachat	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. ให้การต้อนรับ ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ (H.E. Dr. Angela Macdonald) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เนะนำตัวและหารือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยกับออสเตรเลีย อาทิ การรับมือสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ การเริ่มโครงการใหม่ในการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาเขตเมืองให้ดีขึ้น โดยจะจัดตั้งพื้นที่นัาร่องในกรุงเทพฯ การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของรถโดยสารสาธารณะเป็นยานพาหนะไฟฟ้าในกรุงเทพฯ เป็นต้น ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคมปลายปีนี้เป็นวาระที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับเครือรัฐออสเตรเลีย ครบรอบ ๗๐ ปี การเข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ จึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กรุงเทพฯ มีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กรุงเทพฯ มีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
๓	กทม.สำรวจพื้นที่ Hawker	มติชน ข่าวสด matichon innews	- นายจ๊กกพันธุ์ ฝิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ผว.กทม.ว่า ได้ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ ที่ชุมชน	<u>ด้านบวก</u> - ส่งเสริมให้ชุมชนในกรุงเทพฯ	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	Center ได้ทางด่วน เพลินจิต สร้าง Street Art ๓D จุดเช็คอินใหม่ ใจกลางชิดลม	khaosod facebook.com/ Matichon online	<p>จรัสเมือง ซึ่งชุมชนดังกล่าวได้รับรางวัลชุมชนปลอดภัยของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรอบที่ ๑ ระดับประเทศ ประเภทชุมชนขนาดเล็ก ประจำปี ๒๕๖๕ ภายในชุมชนมีการคัดแยกมูลฝอยและการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเขตฯ ได้สนับสนุนการณรงค์คัดแยกมูลฝอยตามหลัก ๓R ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ทำให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน</p> <p>- จากนั้นได้ตรวจความเรียบร้อยพื้นที่ทำการค้า บริเวณหน้าอาคารโรเล็กซ์ ถนนวิฑู เดิมเขตปทุมวันและสำรวจพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิต ขนาดพื้นที่ประมาณ ๕,๘๐๐ ตารางเมตร เพื่อจัดทำเป็นพื้นที่ขายของสำหรับ หาบเร่แผงลอย หรือศูนย์อาหาร Hawker Center ใกล้กับย่านการค้าเดิม ทั้งนี้ ได้มอบหมายสำนักงานเขตประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอใช้พื้นที่ดังกล่าวต่อไป</p> <p>- นอกจากนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการถนนสวย บริเวณถนนวิฑู ความยาว ๒.๖ กิโลเมตร เป็นถนนสายสั้น ๆ แต่เป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล ๒๒ แห่ง มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ทั้ง ๒ ข้างทาง รวมถึงเกาะกลางถนน มีต้นไม้ใหญ่และยังเลียบขนานไปกับสวนลุมพินี ซึ่งเขตฯ ได้คัดเลือกเข้าโครงการถนนสวย โดยจะปลูกต้นไม้เพิ่มเติม รวมทั้งได้สำรวจพื้นที่จัดทำสวน ๑๕ นาที บริเวณเชิงสะพานชิดลม ริมคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะประชาชนสามารถเดินทางเข้าถึงสวนได้ ภายในระยะเวลา ๑๕ นาที ขนาดพื้นที่ ๘๐๐ ตารางเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ บริเวณสะพานชิดลม เพื่อสร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ</p> <p>- ได้ตรวจจุดเสี่ยงภัย บริเวณทางเดินริมคลองแสนแสบ เดิมเป็นทางเดิมริมคลอง ความยาว ๑๗๐ เมตร ความกว้าง ๒ เมตร มีต้นไม้ขึ้นรกทึบ ปัจจุบันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยทำเป็น Street Art ๓D และจุดเช็คอิน ทำให้มีประชาชนใช้สัญจรมากขึ้น รวมทั้งติดตั้งตู้เขียว จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจเป็นประจำอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้ทางเดินดังกล่าว</p>	<p>เป็นชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</p> <p>- จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และจัดหาพื้นที่ทำการค้า Hawker Center เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p> <p>- ปรับภูมิทัศน์เส้นทางสัญจรตามโครงการถนนสวยและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามโครงการสวน ๑๕ นาที</p> <p>- ปรับภูมิทัศน์พื้นที่เปลี่ยวจุดเสี่ยงในกรุงเทพฯ ให้เป็นจุดเช็คอินแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว</p>	<p>สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะ การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย การจัดหาพื้นที่ทำการค้าเพิ่มเติมและการปรับภูมิทัศน์เมืองให้ ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๔	รองผู้ว่าฯ กทม. ร่วมกิจกรรม ได้ว่าที่	matichon thairath prachachat khaosod komchadluek mthai	<p>- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพ.กท. กล่าวในการร่วมกิจกรรมได้ว่าที่ Battle for Better #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา ด้วยวิถีดี "การสร้างจิตสำนึกในใจ ทำให้ไซเบอร์บูลลี่จบได้มากกว่า บังคับใช้กฎหมาย" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ แสดง</p>	<p>- สำนั ก การ คี ก ข า สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	#ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา	springnews nationtv thaipost js๑๐๐ chiangmainews thairath	<p>โดยความร่วมมือระหว่าง กทม.และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค โดยคำถามที่ถูกใช้ในการแข่งขัน คือ สร้างจิตสำนึกในใจ หรือบังคับใช้กฎหมาย อะไรจะดีกว่ากัน ระหว่างโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์และโรงเรียนวัดปากบ่อ ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นการตั้งคำถามสำคัญกับเด็กและสังคมว่า ภายใต้ประเด็นไซเบอร์บูลลี่ที่เด็กเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงจรแห่งการบูลลี่นั้น พวกเขามีมุมมองและความคิดเห็นอย่างไรตามแนวทางด้านสิทธิมนุษยชน เด็กทุกคนต่างมีสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ รวมทั้งสิทธิในการพูดและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสิทธิด้านความเท่าเทียม สุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อมที่ดี สถานที่ปลอดภัยเพื่อการดำรงชีพและการคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง รวมถึงการถูกบูลลี่ทางออนไลน์ในโลกยุคใหม่ โอกาสนี้ ได้ร่วมเสวนาอยู่ดีดี “ผู้ใหญ่ก็ต้องเปิดใจ เด็กก็ต้องรับฟัง การไม่รับฟังความคิดเห็นของใครเลย ก็จะอยู่ยากในสังคม” โดยทีมผู้ใหญ่จาก กทม. ร่วมกับนายภิมุข สิมะโรจน์ ผวจ.กทม.</p> <p>- กิจกรรมที่จัดขึ้นสะท้อนให้เห็นความสามารถของเด็กนักเรียนและมีแนวคิดขยายการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในกรุงเทพฯ เนื่องจากได้รับประโยชน์จากความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน และเด็กไม่ได้เป็นเพียงอนาคตของเมือง แต่เด็กยังเป็นปัจจุบันของเมืองด้วย</p>	<p>ความคิดเห็นผ่านเวทีการโต้วาทีระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ</p>	<p>การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นผ่านเวทีการโต้วาที ซึ่งเป็นพื้นที่แสดงทักษะทางการสื่อสารที่สร้างสรรค์</p>
๕	<p>กทม.ชวนร่วมประกวดคลิปสั้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชิงเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>matichon innews facebook.com/MatichonOnline twitter.com/prbangkok twitter.com/MatichonOnline</p>	<p>- นายพรพรหม ณ.ส.วิกิตเศรษฐ์ ทปช.ของ ผวจ.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ของเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ว่า กทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือของญี่ปุ่น (JICA) ร่วมกับ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิโลกสีเขียว ดำเนินโครงการ “การประกวดหนังสั้นสำหรับเยาวชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : Short Film Contest Bangkok Climate Change” เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพฯ และแผนแม่บทกรุงเทพฯ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ ที่มุ่งสร้างความตระหนักและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเปิดโอกาสให้เยาวชนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะและ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - จัดกิจกรรมการประกวดหนังสั้นสำหรับเยาวชน เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหนังสั้นสำหรับเยาวชนเกี่ยวกับกาณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชิงรางวัลรวมมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ ต.ค.๖๕</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพฯ และขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง กทม. เยาวชน มหาวิทยาลัย และองค์กรต่าง ๆ โดยเชิญชวนเยาวชน อายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปสั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีขอบเขตกรอบเนื้อหา ๕ ส่วน ของแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๓ ซึ่งรางวัลรวมมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ ต.ค.๖๕ สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โทร ๐-๒๒๐๓-๒๙๕๕ และมูลนิธิโลกสีเขียว โทร ๐๙-๓๑๖๑-๐๙๗๗</p>		
๖	<p>ปลัด กทม. สั่งจับตาน้ำเขื่อนป่าสักฯ ระบายเข้ากรุงเทพฯ อธิปไตยจากพายุ“โนรู”</p>	<p>siamrath innnews today.line.me facebook.com/ PRBangkok</p>	<p>- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กทม. ในฐานะ ผอ.ศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นโนรู กทม. กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. พายุไต้ฝุ่นโนรูเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ๔๙๐ กม. ด้วยความเร็ว ๓๕ กม./ชม. คาดจะเข้าประเทศเวียดนามในวันที่ ๒๘ ก.ย. นี้ ก่อนลดกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าประเทศไทย ด้านรอยต่อระหว่าง จ.อุบลราชธานีกับ จ.มุกดาหารและกลายเป็นพายุติเปรสชันต่อไป</p> <p>- สำหรับเส้นทางของไต้ฝุ่นโนรูขณะนี้ จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พายุจะเข้ามาจากประเพณีทิศเวียดนามทางเมืองดานัง อ่าวฮาลองเบย์ และเมืองฮอยอัน จากนั้นจะเคลื่อนตัวสู่บริเวณเหนือ จ.อุบลราชธานีเล็กน้อยจนถึง จ.ขอนแก่น และ จ.หวัดพิษณุโลก อย่างไรก็ตาม ตัวพายุมีโอกาสเปลี่ยนทิศทางขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงที่แผ่ซิมลงมา หากความกดอากาศสูงดันตัวลง ด้านล่างของแผนที่ประเทศไทย พายุจะเคลื่อนตัวใกล้กรุงเทพฯ มากขึ้น แต่หากดันตัวขึ้นด้านบน มีแนวโน้มเข้าสู่ด้านเหนือของประเทศไทย</p> <p>- สำหรับปริมาณน้ำ หรือฝนที่จะเกิดขึ้น หากตัวพายุเคลื่อนผ่านกรุงเทพฯ ไปแล้ว จะมีกำลังหมุนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาบริเวณจุดปะทะระหว่างแนวเทือกเขาตะนาวศรีกับ จ.ระยองและ จ.ตราด ส่งผลให้ตัวพายุพัดน้ำและความชื้นจากทะเลอันดามันขึ้นมา คาดจะมีฝนต่อเนื่องหลังจากวันที่ ๑ ต.ค.นี้</p> <p>- ส่วนผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นเรื่องปริมาณฝนบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งอาจรับน้ำมาก จำเป็นต้องระบายออกมาสองฝั่งคือ ทางทิศตะวันตกและ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่นโนรู รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุโนรูและมาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ทิศใต้ของตัวเขื่อน ทำให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ได้แก่ เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง นอกจากนี้ ได้เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำในจุดที่น้ำ เคยท่วม ให้เตรียมตัวรับมือ โดย กทม.พร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและความเสียหาย เพื่อดำเนินการต่อไป		
๗	กทม.จับมือหลายฝ่าย นำร่องแก้ไข ปัญหาความยากจนให้คนกรุงเทพฯ	banmuang khaosod thethaipress facebook.com/ UnityNews Twitter.com/ PRBangkok	- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กท.กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Kick Off) โครงการวิจัย "การแก้ไขปัญหาคความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรุงเทพมหานคร" ระดับพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Kick Off) โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด คณะผู้วิจัยจะนำความสำเร็จดังกล่าวมาใช้ในการศึกษา เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพฯ ผ่านการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ กทม.มีต้นแบบระบบข้อมูลครัวเรือนคนจนที่สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมถึงมีแนวทางแก้ปัญหาความยากจนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาคความยากจนที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ แต่การดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตลอดจนการสร้าง ความเข้าใจต่อเป้าหมายและการรับรู้ต่อภารกิจ บทบาทของแต่ละภาคส่วนจึงมีความสำคัญ - ทั้งนี้ พื้นที่เขตป้อมปราบฯ เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องที่จะใช้ในการศึกษาและถอดบทเรียน เพื่อออกแบบทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจะสะท้อนไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการวิจัยแก้ไขปัญหาคความยากจน โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน เพื่อหาวิธีในการแก้ไขปัญหาคความยากจนที่เบ็ดเสร็จและแม่นยำ เพื่อความสุข ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเท่าเทียมกันของคนกรุงเทพฯ	- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาคความยากจนในกรุงเทพฯ
๘	กทม.ร่วมมือภาคีเครือข่าย เดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	banmuang innews prachachat facebook.com/ PRBangkok	- นางวันทนี วัฒนะ รป.กท.กล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริหารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กทม.ครั้งที่ ๒ ว่า ที่ประชุมสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และหน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหลายประเด็น อาทิ ภาพรวมสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ รายงานการจับกุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตั้งแต่เดือน ต.ค.๖๔-ส.ค.๖๕ โดยประชาชนที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่คือ กลุ่ม	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ในพื้นที่ กรุงเทพฯ		<p>คนวัยทำงานช่วงอายุ ๒๕-๒๙ ปี รองลงมาคือ ๓๐-๓๔ ปี เป็นกลุ่มประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยมีวิธีซื้อขายที่นิยมใช้คือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์และบริการส่งไปรษณีย์และขนส่งเอกชน สำหรับสารเสพติดที่พบในสถานบันเทิงคือ ยาอีและเคตามีน ทั้งนี้ การควบคุมสถานบันเทิงต้องพิจารณารายละเอียดให้ชัดเจน โดยนำข้อมูลที่มีทั้งหมดมากำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ ซึ่งนโยบายการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดของ กทม. เน้นประชาชนเป็นหลักและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน</p> <p>- ป.ป.ส.ได้รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบยาบ้าเป็นยาเสพติดที่พบมากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพฯ รองลงมาคือ ไอซ์และเฮโรอีน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับการประเมินสถานะชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ ๒,๐๑๖ แห่ง พบมีปัญหา ๒๐๕ แห่ง</p>	ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเน้นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก	
๙	รัฐบาล วาง ๕ แนวทาง เผชิญเหตุ อุทกภัย สั่งทุกหน่วยงาน เตรียมพร้อม รับมือพายุนอร์- ทส.พร้อม สนับสนุน กทม.เต็มที่	naewna mcot matichon mgronline siamrath kaosod thereporters nationtv thansettakij plewseengern headtopics twitter.com/naewna twitter.com/Ch๗ twitter.com/TNAMCOT	<p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมรับมือพายุนอร์ “โนรู (NORU)” โดยติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แนวทางระบายน้ำ และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เร่งเตรียมการรับมือและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด รับมือผลกระทบพายุนอร์ โดยวาง ๕ แนวทางแผนเผชิญเหตุอุทกภัยได้แก่ (๑) จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ติดตามสถานการณ์พายุนอร์ ประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ (๒) ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย เตรียมความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้พร้อมเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง (๓) เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ให้จัดชุดปฏิบัติการเข้าคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ (๔) หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรง ให้อพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันที และ (๕) สำหรับจังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย และเกิดขึ้น</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุนอร์ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุนอร์ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ต่อเนื่อง ให้จัดตั้งศูนย์พักพิงและวางแผนบริหารจัดการ เพื่อรองรับการอพยพของประชาชนอย่างเป็นระบบ</p> <p>- ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารตามช่องทางหลัก และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข ๑๙๑ และ ๑๕๙๙ หรือสายด่วนนิรภัย โทร. ๑๗๘๔ ตลอด๒๔ ชั่วโมง</p> <p>- นายวรารุช ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ได้กำชับให้หน่วยงานที่กำกับ ทส.เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงเตรียมน้ำดื่ม นอกจากนี้ หากอุทยานใดมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขอให้ปิดตัวลง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่กรุงเทพฯ เครื่องสูบน้ำ ๖ เครื่องยังอยู่ที่เดิม หาก ผว.กทม.ต้องการอุปกรณ์สนับสนุนเพิ่มเติม กทม.ต้องประสานทส.อีกครั้ง เนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นเขตปกครองพิเศษ การจะทำงานใดต้องประสานหน่วยงานนั้น ทั้งนี้ ทส.ได้จัดตั้งคณะทำงานประสาน กทม.ไว้แล้ว หากมีการขอความช่วยเหลือก็พร้อมให้การสนับสนุน</p>		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์